
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันพฤหัสบดีท่ี  8  ธันวาคม พ.ศ.  2565  เวลา  10.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  

1. นางสาวปิยธิดา   ประเสริฐศร ี  ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายพินิจ    จริตรัมย ์  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายทองค า    สุยารัมย ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสัมฤทธ์ิ   กางรัมย ์  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายประดิษฐ์   ชิมรัมย ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายเสย    วิชัยยงค์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นางรัศมี    พยุงกลาง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสิทธิพงษ์   อะภิรัมย ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นางวันเพ็ญ   เจริญรมัย ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางสาวลัดดา   นารัมย ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางแตว    ศรีบุปผา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายประกาศ   พอกพูนดี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตร ี
2. นายธนดล  ศรีนวล   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายพรชัย  ชัยชาญ   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตร ี
4. นายเยือน  ทวีฉลาด   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นายพวน  อาญาเมือง  ต าแหน่ง  ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
6. นางเต็มใจ  พรหมบุตร  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
7. นายกิตติวัฒน์ ปิติเรอืงสิทธ์ิ  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
8. นางณัฐพัชร ์  รัมย์ธนธ ารง  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางปณาล ี  เผ่าพันธ์ุ   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลงั 
10. นายศุภชัย  ปัญญาไว  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นางบุญส่ง   เกรมัย ์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นางนวพร  ส าเร็จรัมย ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
13. นางสาวกิ่งกาญจน ์ แตงน้อย  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
14. นายสนอง  ผลเจริญ   ต าแหน่ง  เจ้าพนังงานป้องกันฯ 
15. นางสาววรรณิภา นาด ี   ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบญัชี 
16. นางกานดา  คามวาสี   ต าแหน่ง  ตัวแทนผญบ.ม.14 
17. นายฉลอง  กุยรัมย ์   ต าแหน่ง  ผู้แทนก านัน ม.6 
18. นางสาลกิา  ผิวค า   ต าแหน่ง  ผู้แทน ผญบ. ม.10 

/19.นายศิริวัฒน์.... 
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19. นายศิริวัฒน ์  ศิริรัมย ์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 
20. นางสาวพรสวรรค์  ศิริพงษ์   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านจอม 
21. นายชรินทร ์  ชัยสุวรรณ์  ต าแหน่ง  ผู้แทน ผญบ. ม.16 
22. นางสมพร  นุแรมรมัย ์  ต าแหน่ง  รพ.สต.สองช้ัน 
23. นายบุญพร้อม อุปแก้ว   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาราม 
24. นางสุธาสิน ี  ชัยชาญ   ต าแหน่ง  รก.โรงเรียนบ้านโคลด 
25. นายนราทิพย ์ จันทรส์ิงห ์  ต าแหน่ง  ครู รร.บ้านเสม็ดประชา 
26. นายอนุชา  อาณาเขต  ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 1 
27. นางขนิษฐา  นันทะเส   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 3 
28. นางกนกวรรณ ศรีกิจรัตน์  ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 5 
29. นายสุนทอง  มีมาก   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 

30. นายวรินทร์ธร วัฒนบุญพสิุทธ์ิ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอม 
31. นางสุนันทา  กุมรัมย ์   ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 15 
32. นายวิมล  อาญาเมือง  ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 8 
33. นายนพดล  เครือยา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 
34. นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด 
35. นายวุฒิชัย  โคกรัมย ์  ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 17 

 
ผู้มาประชุม         13    คน 
ผู้ไม่มาประชุม        -    คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    35   คน 

นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ ถึงเวลานัดประชุมแล้ว  มีสมาชิกมาประชุม จ านวน 12 คน ครบองค์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุม  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัย  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เ ข้าร่วมการประชุม ขอเรียนเชิญค่ะ ...           
(สวดมนต์) 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกๆ ท่าน และผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาเทศบาล รับฟังการประชุมทุกๆ ท่าน ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน 

จ านวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล
สองช้ัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  วันพฤหัสบดีที่  
8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่   1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบ  ในกรณีที่มีสมาชิกสภามาประชุมไม่ครบองค์ประชุมทั้ง 12 

ท่าน ตามระเบียบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ว่าด้วยมาตราที่ 27 การประชุมสภาเทศบาลที่มีสมาชิกไม่ครบ
องค์ประชุม จะด าเนินการประชุมได้ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ 

 
/จึงจะ.... 
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 จึงจะเป็นองค์ประชุม เรื่องที่สอง ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งดใช้เสียง
และบันทึกภาพหรือเสียงและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเพื่อความสงบเรียบร้อย
ในการเข้าประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ  

นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ประกาศสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสอง-  
เลขานุการสภาเทศบาล ช้ัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามที่สภาเทศบาลต าบลสอง

ช้ัน ได้มีประกาศสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรก ของปี  พ.ศ. 2566  ลงวันที่  22  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)               
พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  มีก าหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565          
เป็นต้นไป นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่   2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น  สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม  
2565 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน   
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่   15 

สิงหาคม 2565  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
เลขานุการสภาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2554 
 ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุม 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วข้ึนอย่างน้อยสอง
ฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อย
กว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น   

 การแก้ไขถ้อยค า ในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถ่ิน 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม หรือไม่คะ  หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผู้ใดต้องการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม  ดิฉันขอมติเพื่อรับรอง 
 รายงานการประชุม เชิญเลขานุการสภาตรวจสอบองค์ประชุมค่ะ 

/นางสาว.... 
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นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เมื่อมีสมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน  สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 

ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 15  สิงหาคม  2565  โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น   
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ท่ี 15 

สิงหาคม  2565  จ านวน 11  เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่   2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม  2565   

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสอง   
ประธานสภาเทศบาล  ช้ัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่  25 
ประธานสภาเทศบาล  สิงหาคม 2565 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม 
    หรือไม่คะ  หากไม่มีผู้ใดต้องการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม  ดิฉันขอ
    มติเพื่อรับรองรายงานการประชุม เชิญเลขานุการสภาตรวจสอบองค์ประชุมค่ะ 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เมื่อมีสมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน  สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 

ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25  สิงหาคม  2565  โปรดยก
มือค่ะ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น   
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 

25 สิงหาคม  2565  จ านวน 11  เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่   3   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  เพ่ือทราบ 
 3.1  รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565   

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ  รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 
ประธานสภาเทศบาล  กันยายน 2565  เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ  
นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน ผมนายพิทยา  ยุวดีนิเวศ  
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลสองช้ัน เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายพิทยา  ยุวดี
    นิเวศ นายกเทศมนตรีต าบลสองช้ัน ขอเสนอญัตติเพื่อทราบ เรื่อง รายงานผล
    การด าเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565    ผมจะขอให้เจ้าหน้าที่ช้ีแจง 
    รายละเอียดครับ 
 

/นางสาว.... 
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นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เชิญเจ้าหน้าที่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางปณาลี เผ่าพันธ์ุ เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางปณาลี เผ่าพันธ์ุ ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผลการด าเนินงานในด้านรายรับ  
 รายรับ/รายจ่าย ประมาณการ เกิดขึ้นจริง 
รายรับ     
รายได้จัดเก็บเอง 3,663,000.00 2,717,598.67 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 29,327,000.00 30,988,182.25 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 47,000,000.00 45,111,395.00 
รวม 79,990,000.00 78,817,175.92 
รายจ่าย     
งบกลาง 27,499,980.00 25,513,297.45 
งบบุคลากร 20,908,545.00 18,877,450.00 
งบด าเนินงาน 17,631,875.00 13,354,972.36 
งบลงทุน 8,735,900.00 2,943,345.00 
งบเงินอุดหนุน 5,213,700.00 5,070,731.00 
รวม 79,990,000.00 65,759,795.81 
ผลต่าง รับ-จ่าย   13,057,380.11 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะหรือไม่คะ  เชิญค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม ไม่มี 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบนะคะ  ต่อไป ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสมและทุนส ารองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เชิญนายกเทศมนตรี
 ค่ะ  
นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีต าบล 
นายกเทศมนตรี สองช้ัน ผมขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช้ีแงรายละเอียดครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  เชิญเจ้าหน้าที่ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล 
นางปณาลี เผ่าพันธ์ุ เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางปณาลี เผ่าพันธ์ุ ผู้อ านวยการกองคลัง

ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลต าบลสองช้ัน มีเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  17,960,639.65 
 เงินทุนส ารอง 30,963,850.61 
 รายงานเงินสะสมที่จะสามารถน ามาใช้ได้นะคะ 
 เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  17,960,639.65 
 หัก ส ารองตามระเบียบฯ ข้อ 89 (3) 
      ส ารองงบบุคลากร 3 เดือน  (7,439,154.00) 
      ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%  (8,073,323.00)  
      (15,512,477.00) 

/2,448,162.65..... 
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        2,448,162.65 
 หัก ส ารองตามระเบียบฯ ข้อ 89 (2) 
      สมทบกองทุน ก.ส.ท.        (543,994.27) 
 คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้    1,904,168.38 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะหรือไม่คะ  เชิญค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม ไม่มี 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบนะคะ   
ประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่   4  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ต่อไป ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล 4.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ   เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายพิทยา  ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีต าบล
นายกเทศมนตร ี   สองช้ัน  เทศบาลต าบลสองช้ัน มีเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 
    30 กันยายน 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 

   เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  17,960,639.65
    หัก ส ารองตามระเบียบฯ ข้อ 89 (3) 

     ส ารองงบบุคลากร 3 เดือน   (7,439,154.00) 
      ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%(8,073,323.00) (15,512,477.00) 
            2,448,162.65 
   หัก ส ารองตามระเบียบฯ ข้อ 89 (2) 
       สมทบกองทุน ก.ส.ท.         (543,994.27) 
   คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้     1,904,168.38 

    ผม ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการ จ านวน 5 โครงการ  ดังนี้ 
   1.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสองช้ัน 

    ต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางจากบ้านนางคูณ  ศิริมา – 
    บ้านนางส ารวย  โกรัมย์ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206.- เมตร หนา 
    0.15 เมตร  งบประมาณตั้งไว้  446,500.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนา
    ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) หน้าที่  70 ล าดับที่ 8  

   2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้าน
    สองช้ัน ต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางบริเวณบ้านช่าง
    เทน - วัดโคกแก้ว ขนาดความกว้าง 0.45 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 80 
    เมตร งบประมาณตั้งไว้ 411,300.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
    2566-พ.ศ.2570) หน้าที่  68 ล าดับที่ 3  

   3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก แบบฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้าน
    เสม็ด ต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรุีรมัย์ บรเิวณบา้นนายสุทน ก่ ารมัย์ 
    – นายพนม  เจริญรัมย์ ขนาดความกว้าง 0.45 เมตร ลึก 0.75 เมตร 
    ระยะทาง 120.- เมตร งบประมาณตั้งไว้  490,000.-บาท  ปรากฏตาม
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้าที่  16 
    ล าดับที่ 15 

    /4.โครงการ 
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   4.โครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 5 บ้านหนองครอบ 
    ต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรุีรมัย์ บริเวณบ้านนายสัมฤทธ์ิ กางรัมย ์ 
    – บ้านนางสรุะ กะรัมย์  ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 215.- เมตร หนา 
    0.15 เมตร งบประมาณตั้งไว้  58,700.-บาท  ปรากฏตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 
    (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) หน้าที่  76  ล าดับที่  20 

   5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านอโณทัย ต าบลสอง
    ช้ัน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณบ้านนายส าเริง ประเสริฐศรี  – 
    ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163. -เมตร 
    หนา 0.15 เมตร งบประมาณตั้งไว้  456,500.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนา
    ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่  29  ล าดับที่  
    29 

   รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  1,863,000.-บาท      
    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน  เพื่อพิจารณา  
    ขอบคุณครับ 

นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี เชิญเลขานุการสภา ช้ีแจงระเบียบ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภา    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 
    4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
    ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1)ให้กระท าได้เฉพาะ
    กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเกี่ยวกับด้าน
    การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ 
    ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรอื
    ตามที่กฎหมายก าหนด(2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว(3)ให้กันเงินสะสมส ารอง
    จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ
    ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
    กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน(4)เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการกอ่หนี้ผกูพันใหเ้สร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่
    เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
    สะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม 
    โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ 
    เสถียรภาพในระยะยาว 

นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ในการขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการ จ านวน 5 
ประธานสภาเทศบาล  โครงการ พิจารณาทีละโครงการนะคะ 
 
 

/โครงการท่ี1.... 
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    โครงการท่ี 1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 
    บ้านสองชั้น ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางจากบ้าน
    นางคูณ  ศิริมา – บ้านนางส ารวย  โกรัมย์ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
    ยาว 206.- เมตร หนา 0.15 เมตร  งบประมาณตั้งไว้  446,500.-บาท  
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) หน้าท่ี  70 ล าดับ
    ท่ี 8  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ  
ท่ีประชุม    ไม่มี 

นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล  จะขอมติจากที่ประชุมค่ะ เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร  ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภา 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการ ก่อสร้างถนน
ประธานสภาเทศบาล  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านสองชั้น ต าบลสองชั้น อ าเภอ
    กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางจากบ้านนางคูณ  ศิริมา – บ้านนางส ารวย  
    โกรัมย์ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206.- เมตร  ห น า  0 . 1 5 
    เมตร  งบประมาณตั้งไว้  446,500.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) หน้าท่ี  70 ล าดับท่ี 8 โปรดยกมือค่ะ 
ท่ีประชุม     มีมตอินุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
    เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านสองชั้น ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
    สายทางจากบ้านนางคูณ  ศิริมา – บ้านนางส ารวย  โกรัมย์ ขนาดความ
    กว้าง 4.00 เมตร ยาว 206.- เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณตั้ง
    ไว้  446,500.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.
    2570) หน้าท่ี  70 ล าดับท่ี 8   

    จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ต่อไป โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
ประธานสภาเทศบาล  ฝาปิด หมู่ท่ี 2 บ้านสองชั้น ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สาย
    ทางบริเวณบ้านช่างเทน - วัดโคกแก้ว ขนาดความกว้าง 0.45 เมตร ลึก 
    0.75 เมตร ยาว 80 เมตร งบประมาณตั้งไว้ 411,300.-บาท ปรากฏตาม
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) หน้าท่ี  68 ล าดับท่ี 3  
    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ  
ท่ีประชุม    ไม่มี 

นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว  จะ
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติจากที่ประชุมค่ะ เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภา 
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นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการก่อสร้างราง
ประธานสภาเทศบาล  ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด หมู่ท่ี 2 บ้านสองชั้น ต าบลสองชั้น 
    อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางบริเวณบ้านช่างเทน - วัดโคกแก้ว 
    ขนาดความกว้าง 0.45 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 80 เมตร งบประมาณ
    ตั้งไว้ 411,300.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.
    2570) หน้าท่ี  68 ล าดับท่ี 3 โปรดยกมือค่ะ 
ท่ีประชุม     มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
    เสริมเหล็ก แบบฝาปิด หมู่ท่ี 2 บ้านสองชั้น ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง 
    จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางบริเวณบ้านช่างเทน - วัดโคกแก้ว ขนาดความกว้าง 
    0.45 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 80 เมตร งบประมาณตั้งไว้ 411,300.-
    บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) หน้าท่ี  68 
    ล าดับท่ี 3 จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ต่อไป โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
ประธานสภาเทศบาล  ฝาปิด หมู่ ท่ี 9 บ้านเสม็ด ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
    บริเวณบ้านนายสุทน ก่ ารัมย์ – นายพนม  เจริญรัมย์ ขนาดความกว้าง 
    0.45 เมตร ลึก 0.75 เมตร ระยะทาง 120. - เมตร งบประมาณตั้งไว้  
    490,000.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)
    เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  16 ล าดับที่ 15 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
    หรือไม่คะ  
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว  จะ
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติจากที่ประชุมค่ะ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภา 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการก่อสร้างราง
ประธานสภาเทศบาล  ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด หมู่ท่ี 9 บ้านเสม็ด ต าบลสองชั้น 
    อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณบ้านนายสุทน ก่ ารัมย์ – นายพนม  
    เจริญรัมย์ ขนาดความกว้าง 0.45 เมตร ลึก 0.75 เมตร ระยะทาง 120.- 
    เมตร งบประมาณตั้งไว้  490,000.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  16 ล าดับท่ี 15 
    โปรดยกมือค่ะ 
ท่ีประชุม     มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
    เสริมเหล็ก แบบฝาปิด หมู่ ท่ี 9 บ้านเสม็ด ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง 
    จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณบ้านนายสุทน ก่ ารัมย์ – นายพนม  เจริญรัมย์ ขนาด
    ความกว้าง 0.45 เมตร ลึก 0.75 เมตร ระยะทาง 120.- เมตร  
    งบประมาณตั้งไว้  490,000.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
    2566-พ.ศ.2570)เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  16 ล าดับท่ี 15 
    จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
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นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ต่อไป โครงการที่ 4  โครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  5 บ้านหนองครอบ ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณบ้าน
    นายสัมฤทธิ์ กางรัมย์  – บ้านนางสุระ กะรัมย์  ขนาดความกว้าง 0.50 
    เมตร ยาว 215.- เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณตั้งไว้  58,700. -
    บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) หน้าท่ี  76  
    ล าดับท่ี  20 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ  
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติจากที่ประชุมค่ะ เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภา 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการขยายถนนผิว
ประธานสภาเทศบาล  จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านหนองครอบ ต าบลสองชั้น อ าเภอ
    กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ กางรัมย์  – บ้านนางสุระ กะ
    รัมย์  ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 215.- เมตร หนา 0.15 เมตร 
    งบประมาณตั้งไว้  58,700.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
    2566-พ.ศ.2570) หน้าท่ี  76  ล าดับท่ี  20 โปรดยกมือค่ะ 

ท่ีประชุม     มีมตอินุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
    เหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านหนองครอบ ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
    บริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ กางรัมย์  – บ้านนางสุระ กะรัมย์  ขนาดความกว้าง 
    0.50 เมตร ยาว 215. - เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณตั้งไว้  
    58,700.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 
    หน้าท่ี 76 ล าดับท่ี  20 จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ต่อไป โครงการที่ 5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 16 
ประธานสภาเทศบาล  บ้านอโณทัย ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณบ้านนาย
    ส าเริง ประเสริฐศรี  – ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  ขนาดความกว้าง 5.00 
    เมตร ยาว 163.-เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณตั้งไว้  456,500.-
    บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570)เพ่ิมเติม 
    (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  29  ล าดับท่ี  29 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ  

ท่ีประชุม    ไม่มี 

นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว  จะ
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติจากที่ประชุมค่ะ เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภา 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการก่อสร้างถนน
ประธานสภาเทศบาล  คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 16 บ้านอโณทัย ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง  
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    จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณบ้านนายส าเริง ประเสริฐศรี  – ถนนลาดยางภายใน
    หมู่บ้าน  ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.-เมตร หนา 0.15 เมตร 
    งบประมาณตั้งไว้  456,500.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
    2566-พ.ศ.2570)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  29  ล าดับท่ี  29  
    โปรดยกมือค่ะ 
ท่ีประชุม     มีมตอินุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    หมู่ท่ี 16 บ้านอโณทัย ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณ
    บ้านนายส าเริง ประเสริฐศรี  – ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  ขนาดความ
    กว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.-เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณตั้งไว้  
    456,500.-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)
    เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  29  ล าดับท่ี  29 
    จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืนๆ   
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ต่อไประเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่นๆ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญค่ะ 
นายวิมล อาญาเมือง  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิมล อาญาเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ในการ
ใช้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  จ่ายเงินสะสม มีแค่ 5 หมู่บ้าน ขอฝากหมู่ที่ 8 ด้วยครับ  เพราะแต่ละหมู่มี
    ความส าคัญ ขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เงินสะสมเป็นของแต่ละปี ต้องทยอยท าไป ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่
ประธานสภาเทศบาล  เข้าใจกระบวนการด้วยนะคะ  
นายวิมล อาญาเมือง  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิมล อาญาเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่แต่การพัฒนาค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับหมู่บ้านขนาด
    เล็ก การพัฒนายังครอบคลุมไม่ทั่วถึง ขอให้ช่วยพิจารณาเป็น พิเศษด้วยครับ 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีต าบลสอง
นายกเทศมนตรี   ช้ันงบจ่ายขาดชุดนี้มีงบประมาณ 1.8 ล้านบาท ถ้าเอาทุกหมู่จะได้น้อยไม่
    สามารถแก้ไขปัญหาได้ ส าหรับหมู่ที่ 8 ได้รับเงินอุดหนุนมาแล้ง 2.3 ล้านบาท 
    ที่จะท าถนนจาก หมู่ที่ 8 ไปเช่ือมบ้านปรือน้อย และในเทศบัญญัติงบประมาณ
    ปี 2566 หมู่ที่ 8 ได้งบประมาณไปเยอะพอสมควรแล้วครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ขอบคุณท่านนายกค่ะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายฉลอง กุยรัมย์  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายฉลอง กุยรัมย์ สารวัตรต าบลสองช้ัน ขอฝาก
สารวัตรต าบลสองช้ัน   รางน้ าหน้าโรงเรียนบา้นโคลด ตรงทางโค้งหน้าบ้านพ่อบุญเลี้ยง เหลือประมาณ 
    5 เมตร ทางตรงนั้นแคบและอันตราย และรางระบายน้ าที่สร้างเอาไว้เริ่มช ารุด
    เป็นหลุม อันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ  เอาปูนไปเทเลยได้ไหม 
นายกเทศมนตรี  

    /นายฉลอง....  
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นายฉลอง กุยรัมย์  มันมีท่อครับ ถ้าเทต้องเทต่อจากที่เขาท าไว้ครับ 
สารวัตรต าบลสองช้ัน 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ  เอาท่อไปวางได้เลยนะครับ 
นายกเทศมนตรี 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวรินทร์ธร วัฒนบุญพิสุทธ์ิ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวรินทร์ธร วัฒนบุญพิสุทธ์ิ ผู้อ านวยการ
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านจอม โรงเรียนวัดบ้านจอม ขอเสริมจากท่านสารวัตรในส่วนของทางโค้งตรงหน้า
    โรงเรียน คือฝาที่ปิดตรงท่อระบายน้ า ฝาท่อหายไปและแตกช ารุด บางทีก็ให้
    ภารโรงหาตะแกรงเหล็กมาปิดเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน ตอนนี้ท่อ
    แตกหักไปเรื่อยๆแล้วครับ จนสิ้นสุดโค้งโรงเรียน อยากให้ท่านช่วยแก้ไขปัญหา
    ให้ด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคนในชุมชนครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะท่านผอ.ค่ะ จะเร่งด าเนินการซ่อมแซมค่ะ  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพินิจ จริตรัมย์  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายพินิจ จริตรัมย์ รองประธานสภา ขอน าเรียน
รองประธานสภา   ปัญหาความเดือดร้อนของบ้านนาราใหญ่ เมื่อครั้งฤดูฝนน้ าทะลักเข้าโรงเรียน 
    กรรมการการศึกษาได้ขุดลอกท าเป็นร่องระบายน้ าช่ัวคราว ตอนนี้ร่องระบาย
    น้ ายังอยู่ ถ้ามีชาวบ้านตกหลุมขึ้นมาจะเดือดร้อน ขอความอนุเคราะห์เทศบาล
    ท ารางระบายน้ าให้ด้วยเพราะตอนน้ีจ าเป็นมาก เพื่อความปลอดภัยของคนใน
    ชุมชน ขอบคุณครับ 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีต าบลสอง
นายกเทศมนตรี   ช้ัน รางระบายน้ าหน้าโรงเรียนนาราใหญ่ตั้งใจจะจ่ายขาดในรอบนี้ แต่ไม่มีใน
    แผนจึงไม่สามารถท าได้ครับ ให้เจ้าหน้าที่ปรับแผนในครั้งต่อไปครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะ  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายศิริวัฒน์  ศิริรัมย์  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายศิริวัฒน์  ศิริรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาราใหญ่ นาราใหญ่ สอบถามเรื่องบรเิวณหน้าโรงเรียน ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าท าตรงไหน ได้
    แจ้งกับคณะกรรมการและชุมชนบางส่วนแล้ว งบประมาณปี 2566 สามารถ
    น าไปใช้ตรงนั้นได้ไหมครับ ตรงนั้นจ าเป็นมาก และทางเทศบาลก็เคยไปส ารวจ
    แล้วครับ ขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะ  เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช้ีแจ้งค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีต าบลสอง
นายกเทศมนตรี   ช้ัน จากที่ท่านผอ.ศิริวัฒน์ ได้สอบถาม ในปีงบประมาณ 2566 ก็ยังไม่ทันครับ 
    ต้องรอเข้าแผนของปี 2567 เพราะในแผนของปี 2566 ไม่มีครับ 
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นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะ  จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะ เพื่อความปลอดภัยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวรินทร์ธร วัฒนบุญพิสุทธ์ิ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวรินทร์ธร วัฒนบุญพิสุทธ์ิ ผู้อ านวยการ
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านจอม โรงเรียนวัดบ้านจอม แผนที่จะต้องมีในแผน ในแผนที่เราส่งปี 2566 ที่ท่าน
    น าเสนอ อย่างไม่ได้ของปี 2567 ถ้ามีรายการอื่นเร่งด่วนที่จะต้องท า สามารถ
    ท านอกแผนได้ไหมครับ ถ้าท าได้ เอางบประมาณจากไหนท าครับ สามารถท าได้
    ไหมครับถ้าไม่มีในแผน 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  เชิญปลัดเทศบาลค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางเต็มใจ พรหมบุตร  เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลต าบลสอง
ปลัดเทศบาลต าบลสองช้ัน ช้ัน เข้าใจปัญหาของแต่ละหมู่บ้านนะคะเพราะเห็นหนังสือเข้ามาและได้น า
    เรียนไปยังท่านนายกแล้ว พอดีเราตรวจสอบในแผนแล้วไม่มีในแผน แต่ถ้าไม่มี
    ในแผนท านอกแผนได้ไหม ในระเบียบจริงๆท าไม่ได้ค่ะ แต่ถามว่ามีข้ันตอนใน
    การด าเนินการหรือไม่ มีค่ะ ตอนที่ปลัดพึ่งย้ายมาเคยแจ้งการปรับปรุงแผนไป
    แล้วหลายรอบ แล้วให้แต่ละหมู่บ้านท าแผนมาแต่ต้องท าแผนในสิ่งที่ เดือดร้อน
    มานะคะ แต่ส่วนมากส่งแผนมามากมาย เราไม่สามารถที่จะบรรจุทุกอย่างเข้า
    ไปในแผนได้หมด แต่การท าแผนเราต้องรู้แล้วว่าในแต่ละหมู่บ้านของเราอัน
    ไหนที่จ าเป็นที่สุด แต่พอยื่นเข้ามารายการในแผนบรรจุไว้ แต่เวลาของบ
    ความจ าเป็นมาสิ่งที่ยื่นมา ณ วันน้ันไม่มี แต่ยื่นมารายการใหม่ อยากบอกท่าน
    ผู้น าหรือสมาชิกนะคะ ให้เลือกไว้ในใจเลยนะคะถ้าเขามีงบมาเราจะขอตัวนี้มัน
    จ าเป็นจริงๆ เพราะว่าการปรับปรุงแผนจะปรับทุกเดือนไม่ได้มันมีข้ันตอนของ
    มัน ที่ได้ปรับตอนปลัดเข้ามาเพราะช่วงนั้นท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปี 2566 แต่โครงการที่ขอเข้ามาไม่มีในแผนเลย ปลัดก็ยังแปลกใจอยู่ว่า
    ท าไมไม่มีในแผน ก็เลยให้ท าใหม่ ขอมาเยอะก็จริงแต่มันก็มีหลักเกณฑ์ในการ
    ท าแผนถึงอยากให้แต่ละหมู่รู้ว่าอันไหนจ าเป็น ยกเว้นสิ่งไหนที่เกิดโดยที่เราไม่
    คาดฝัน กรณีโควิด ก็จะมีหนังสือพิเศษมาให้เราท าแต่ก็ต้องอยู่ในแผน หรือมี
    หนังสือยกเว้นมา อยากให้ท าความเข้าใจในการท าแผนให้คิดเผื่อ บางที
    เทศบาลอาจไม่สามารถท าได้ในงบประมาณปี 2566 แต่เราอาจมีเงินสะสม 
    เงินสะสมไม่ใช่ว่าเราจะจ่ายขาดได้ครั้งเดียว ถ้าเผื่อเรามีเงินจากโครงการแล้ว
    มันมีการตัดราคากันลงมา หรือทางผู้บริหารอาจจะยื่นไปขอกับหน่วยงานอื่นก็
    ได้ ถามว่าถ้าเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนต้องไปดู เดียวปลัดจะไปตรวจสอบว่ามันจะ
    โยกแผนหรือมีแนวอื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีรายการเร่งด่วนหลายรายการอาจจะต้อง
    มีการปรับปรุงแผนอีกหลังปีใหม่ อยากฝากว่าจะท าแผนต้องคิดอย่าเขียนข้ึนมา
    อยากได้เยอะแยะ รู้ว่าความต้องการของทุกคนมีเยอะแต่ถ้าเราต้องเลือกอัน
    จ าเป็นที่สุด พอเราใส่ในแผนไว้แล้วต่อไปก็เป็นคณะผู้บริหารจะเลือกว่าจะเอา
    ไปลงที่ไหนแล้วก็เข้าประชุมสภาค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณท่านปลัดที่ช้ีแจงค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวุฒิชัย โคกรัมย์  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวุฒิชัย โคกรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ได้ฟังที่
ผู้ใหญ่หมู่ที่ 17   ท่านปลัดพูดว่าท่านอย่าใส่แผนมาเยอะไม่มีที่บรรจุ โดยเฉพาะผม ผมจะใส่แผน
    มาเยอะแต่ถ้าไม่บรรจุไปหมดอันน้ีก็อันตราย เหมือนกับที่ ผอ.วรินทรพูดไปเมื่อ
    สักครู่ ถ้าไม่ได้อยู่ในแผนไม่สามารถท าได้นั้นคืออันตราย เพราะฉะนั้นแผนทุก
    แผนเข้าบรรจุไว้ให้หมด สมมุติถ้ามีเงินอยากปรับปรุงพัฒนาถ้าไม่รู้ว่าตรงไหน
    จ าเป็นเร่งด่วนเปิดดูในแผนมีในแผน เรียกผู้ใหญ่มาเลย ผู้ใหญ่ตรงไหนมีความ
    จ าเป็นเร่งด่วนมากที่สุด เร็วที่สุด เรียกผู้ใหญ่มา อย่าไปสุ่มท าเองถ้าสุ่มท าเองก็
    จะผิดแบบนี้แหละครับ หมู่ของผมเคยเสนอโครงการล าดับที่ 1 โครงการถนน
    คอนกรีตมานานแล้ว ซึ่งได้รับความเดือดร้อน จากอีกคุ้มหนึ่งเข้ าไปหาใน
    หมู่บ้าน ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ท า ผมอยากสอบถามว่าด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
    เรื่องแผนส าคัญมาก อีกเรื่องหนึ่งครับ ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองรักษ์ คลอง
    ระบายน้ ายาวประมาณ 200 เมตร ขุดไว้ลึก ถ้าไม่ขุดไว้ทางโรงเรียนจะระบาย
    น้ าออกมาไม่ได้ ตอนนี้ก็ลึกอยู่ประมาณเกือบเมตร เคยมีรถตกหลุมมาแล้วรอบ
    หนึ่ง ถ้าเกิดนักเรียนตกไป อันตรายมากครับ ถ้ามีแผนเยอะเท่าไรก็เอาไว้ให้
    หมด เวลามีความเดือดร้อนข้ึนมามันจะได้แก้ไขได้ทันที และทุกเรื่องต้องบอก
    ผู้ใหญ่นะครับ ขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะ ทุกเรื่องมีความส าคัญ เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอนุชา อาณาเขต  เรียนประธานสภาที่ เคารพ ผมนายอนุชา อาณาเขต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  งบประมาณทยอยดูแลกันไปในแต่ละหมู่บ้าน ผมขอเสนอไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า
    เซลล์ ฝากกองช่าง ผมเคยพูดคุยมาแล้วในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างในทุก
    หมู่บ้าน ในเรื่องของแบตเตอรี่ให้กองช่างเช็คดูว่าแบตเตอรี่แต่ละต้นตั้ง 
    งบประมาณซื้อได้หรือไม่ เพราะทุกวันนี้ความสว่างแต่ละต้นไม่เกิน 3 ช่ัวโมง 
    ถ้าเราสามารถเปลี่ยนปะจุไฟนี้ได้ก็จะประหยัดงบประมาณได้เยอะ จะได้น า
    งบประมาณไปพัฒนาตรงจุดอื่นที่มีความต้องการมากกว่า เรื่องอุบัติเหตุส่งท้าย
    ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ต าบลสองช้ันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง มี
    อุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อย ช่วงเทศกาลรถค่อนข้างเยอะถ้ามีกรวยไปวางในเขตพื้นที่
    ของเรา ช่วงตรงเข้าโค้งสองช้ันอันตรายมากเกรงว่าผู้ประสบเหตุจะเป็นสมาชิก
    ในต าบลของเราหรือคนอื่น ไม่อยากให้มีเหตุในพื้นที่ของเรา อยากให้เทศบาล
    ตั้งงบประมาณในเรื่องของกรวย วางกรวยในช่วงเทศกาลอย่างน้อยคนขับรถจะ
    ชะลอความเร็ว ไฟฟ้าส่องสว่างหลายต้นที่ ถูกรถชน ผมได้รับข้อมูลมาว่ายังมา
    สามารถติดตั้งได้ถ้าคดียังไม่จบ ช่วงหน้าองค์พระขาวไฟดับประมาณ 4-5 ต้น  
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    ขอกรวยให้ทุกหมู่บ้านในช่วงตั้งด่าน 7 วันอันตราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บริเวณทาง 
    ข้ึนลงข้างศาลตาปู่ ผมว่าจะเทพื้นคอนกรีตใหม่จากศรัทธาของชาวบ้านใน
    ชุมชน แต่จะถามกองช่างว่าตรงจุดน้ันมีงบประมาณซ่อมแซมไหมครับ 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ  ตรงจุดน้ันมีบรรจุในเทศบัญญัติแล้วครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายอนุชา อาณาเขต  เรียนประธานสภาที่ เคารพ ผมนายอนุชา อาณาเขต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ขอบคุณคณะผู้บริหารในเรื่องของงบประมาณในการดูแลในชุมชนทุกๆหมู่ครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์  ผู้อ านวยการ
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด  โรงเรียนบ้านเสม็ด สอบถามเรื่องการจัดโครงการเข้าแผน ในส่วนของถนน
    บริเวณฝั่งสระทีต่ิดโรงเรยีนบ้านเสมด็ ซึ่งตรงนั้นจะมีส่วนถนนคอนกรตีที่ยังขาด
    อยู่ บริเวณนั้นประชาชนจะใช้สัญจรไปมาจ านวนมาก ระหว่างบ้านเสม็ด บ้าน
    ป่ายาว และบ้านอโณทัย ในการไปรับส่งลูกและการไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
    การคมนาคมต่างๆเป็นจ านวนมาก เวลาหน้าฝนบริเวณนั้นจะเป็นหลุมเป็นบ่อ
    เป็นโคลน จะเรียนสอบถามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรจุส่วนนี้เข้าไปใน
    แผนแล้วหรือยัง ถ้าหากบรรจุแล้วก็ขอบคุณ แต่ถ้าหากว่ายังก็จะขออนุญาตให้
    ท่านช่วยเพิ่มเติมบริเวณคอนกรีตในจุดตรงนี้ให้เรียบร้อยยาวต่อไปจนถึง
    ถนนลาดยาง 226 บ้านหนองแคร่ ลาดยางเช่ือมสูงเนินตรงนั้นยังไม่มีคอนกรีต
    ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ  ถนนเส้นน้ีเข้างบจ่ายขาดเงินสะสมแล้วครับ 
นายกเทศมนตรี 
นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์  ผู้อ านวยการ
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด  โรงเรียนบ้านเสม็ด ขอบคุณค่ะ สอบถามเรื่องที่ท่านท าขยายเขตไฟฟ้า ตอนนี้
    ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว ขยายเขตในส่วนของบ้านโคกพริก บ้านสุข
    สมบูรณ์ สี่แยกจากวัดป่าสุขสมบูรณ์ต่อเนื่องมาทางบ้านหนองแคร่ เรียน
    สอบถามความคืบหน้าในการขยายเขตไฟฟ้า ขอสนับสนุนแนวคิดของท่าน
    ผู้ใหญ่อนุชาเรื่องไฟโซล่าเซลล์ในหมู่ต่างๆตัวใหม่หลายตัวในหลายๆหมู่ไม่สว่าง 
    ขอความอนุเคราะห์กองช่างมีวิธีการใดบ้างแก้ไขให้ไฟสว่างข้ึน เพราะโซล่า
    เซลล์ที่ท่านได้ติดต้ังให้มีประโยชน์กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ขอบคุณค่ะ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  จากที่ท่านผอ.ได้แนะน าจะแก้ไขและปรับปรุงค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญพร้อม อุปแก้ว  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายบุญพร้อม อุปแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาราม บ้านตาราม การใช้จ่ายงบประมาณ อยากให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ในเรื่อง
    ของเทคโนโลยีโซเชียลก็แรง เวลาสตง.ลงคนที่ปวดหัวที่สุดก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ 
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    ฉะนั้นการตั้งแผนเท่าที่เคยโดนสอบ เข้าใจเจ้าหน้าที่ เพราะฉะนั้นความเร่งด่วน
    ค่อยๆท าดีที่สุด เรื่องการท าบุญ วันที่ 28-30 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียน
    บ้านตารามมีโครงการท าบุญเติมฝันให้น้องๆเพื่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลช้ัน
    ครึ่ง ตั้งงบประมาณ 8 แสนบาท พยายามที่จะท าให้แล้วเสร็จ ก็น าบุญมาแจ้งพี่
    น้องทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานต าบล
    สองช้ันของเรา 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสัมฤทธ์ิ กางรัมย์  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสัมฤทธ์ิ กางรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอ
สมาชิกสภาเทศบาล   อนุญาตสอบถามเกี่ยวกับถนนยกระดับสายบ้านนายกถึงบ้านอ.วิโรจน์ เช่ือม
    ทางไปโคกพริก ตอนนี้เริ่มขาดเป็นหลุมเป็นบอ่ เราซ่อมแซมได้หรือไม่ มีประกัน
    ไว้หรือไม่ เพราะตอนนี้ชาวบ้านเดินทางไม่สะดวก ถ้าถึงหน้าฝนถนนขาด
    แน่นอนครับ ขอบคุณครับ 
นายศุภชัย ปัญญาไว  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายศุภชัย ปัญญาไว ผู้อ านวยการกองช่าง ตรง
ผู้อ านวยการกองช่าง   ทางยกระดับอยู่ในประกันสัญญาครับจะให้ช่างไปส ารวจ เพื่อด าเนินการ
    ซ่อมแซมครับ ในส่วนของโซล่าเซลล์ ท่านผู้บริหารได้เล็งเห็นปัญหาตรงนี้ จึง
    มอบหมายกองช่างให้ส ารวจไฟทางสาธารณะเป็นสายดับ ตอนนี้เริ่มด าเนินการ
    แล้วครับ และในส่วนโซล่าเซลล์ซื้อแบตเตอรี่ ตัวแบตราคาค่อนข้างสูงตัวละ
    ประมาณ 7 พันบาท ใช้ได้ 2 ปี ครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวุฒิชัย โคกรัมย์  เรียนประธานสภาที่ เคารพ ผมนายวุฒิชัย โคกรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  17     
ผู้ใหญ่หมู่ที่ 17   สอบถามถนนคอนกรีตเช่ือมในหมู่บ้านปีนี้ได้ด าเนินการหรือไม่เพราะเดือดร้อน
    มาก เสนอเข้าแผนนานมากแล้วครับ ขอบคุณครับ 
นางรัศมี พยุงกลาง  เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางรัศมี พยุงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการถนนคอนกรีตที่ท่านผู้ใหญ่ได้สอบถามเข้าอยู๋ในแผนแล้วค่ะ เส้นบ้าน
    นางล าพอง ประเสริฐศรี เข้าเทศบัญญัติปี 2566 แล้วค่ะ ขอสอบถามช่างทาง
    หนองรักษ์ตรงสระน้ าเป็นหลุมมีทางแก้ไขอย่างไรคะ แล้วหมู่ที่ 15 ที่ลาดยาง
    ทับคอนกรีตที่เป็นท่อแตก ช่วยดูให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายศุภชัย ปัญญาไว  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายศุภชัย ปัญญาไว ผู้อ านวยการกองช่าง ใน
ผู้อ านวยการกองช่าง  นี้กองช่างขออกไปส ารวจและน าเรียนผู้บริหารก่อนนะครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายศิริวัฒน์  ศิริรัมย์  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายศิริวัฒน์  ศิริรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาราใหญ่ นาราใหญ่ เรื่องรางระบายน้ าหน้าโรงเรียนบ้านนาราใหญ่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
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    ได้คุยกับชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก และได้ท าประชาคมแล้ว และปลัดเทศบาล
    ได้อธิบายแล้วว่าสามารถปรับปรุงและเพิ่มเติมได้ ถ้าอย่างนั้นขอเพิ่มเข้าไปใน
    แผนปี 2566 ได้หรือไม่ครับ 
นางเต็มใจ พรหมบุตร  เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลต าบลสอง
ปลัดเทศบาลต าบลสองช้ัน มันมีกระบวนการนะคะ ต้องมีประชาคมประจ าต าบล รวบรวมให้เจ้าหน้าที่ 
    สอบถามและน าเรียนผู้บริหารว่ามีโครงการไหนบ้างที่ยังขาดให้ทุกหมู่เสนอมา 
    แต่อย่างที่บอกค่ะให้ดูความจ าเป็นจริงๆ การเสนอแผนการท าแผนมันก็มี
    ระเบียบกฎเกณฑ์ว่าท าได้มากน้อยขนาดไหน ให้เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารว่าควร
    ปรับปรุงหรือไม่ ถ้าผู้บริหารเห็นควรก็เริ่มกระบวนการ โดยการสอบถามไปยัง
    หมู่บ้านให้ท าเรื่องมาก็จะประชุมประชาคมต าบลอีกครั้งหนึ่ง เข้าคณะแผน เข้า
    คณะพัฒนา และประกาศใช้ ต้องใช้เวลาเป็นเดือนอยู่ค่ะ 
นางสมพร นุแรมรัมย์  เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสมพร นุแรมรัมย์ รักษาราชการแทน     
รพ.สต.สองช้ัน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองช้ัน ขอสอบถามเรื่องหน้า
    อนามัยสองช้ันเวลาฝนตกจะมีน้ าท่วมขังที่ด้านหน้าทางเข้าทุกครั้ง ไม่ทราบว่า
    ผู้ใหญ่บ้านได้เสนอเข้าแผนหรือยังคะ เพราะได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว และได้แจ้ง
    ในการประชุมสภาทุกครั้ง พอฝนตกน้ าก็ไหลเข้าในอนามัยเลยค่ะ ถ้ามีท่อ
    ข้างหน้าก็จะช่วยชะลอไม่ให้น้ าเข้าได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางเต็มใจ พรหมบุตร  เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลต าบลสอง
ปลัดเทศบาลต าบลสองช้ัน การท าแผน แผนที่จะส่งมาให้เทศบาลได้ต้องผ่านแผนชุมชนก่อนนะคะ 
    ผู้ใหญ่บ้านจะรู้ดีว่าแผนชุมชนที่ท าไว้ในหมู่บ้านมีอะไรบ้างแล้วก็ถอดออกมาส่ง
    ให้เทศบาล พอเทศบาลท าครบทุกกระบวนการก็จะประกาศใช้ คนที่จะรู้ดีและ
    จ าได้ดีที่สุดคือเจ้าของหมู่บ้าน เพราะแผนของเทศบาลค่อนข้างเยอะมาก ฝาก
    น าเรียนผู้น าด้วยว่าอันไหนที่เสนอเข้ามาท่านต้องรู้ดี และก็ติ้กไว้ด้วยว่าอันไหน
    เสนอไปแล้วบ้าง เพราะว่าถ้าจะมาขอดูของเทศบาล ต้องขอดูเป็นหมู่ เพราะแต่
    ละหมู่มันจะแยกตามยุทธศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้านต้องมีข้อมูลแผนชุมชนก่อนที่จะ
    เอามาให้เทศบาล แผนชุมชนก็คือผ่านกระบวนการในหมู่บ้าน พอเทศบาลจะมี
    การปรับปรุงแผน ท่านก็ต้องถอดมาจากแผนชุมชน ไม่ใช่อยู่ดีๆคิดข้ึนมาโดยไม่
    มีแผนชุมชนของตัวเอง ถ้าเขาตรวจสอบย้อนไปแล้วไม่มีในแผนชุมชน ไม่ได้ท า
    แผนไว้เลยมันก็จะเป็นกระบวนการที่ผิด ฝากทุกท่านว่าในหมู่บ้านต้องมีแผน
    เหมือนโรงเรียนก็ต้องมีแผนว่าขออะไรมา เวลานั้นก็ดึงจากแผนที่มีอยู่แล้วเข้า
    มาเทศบาล พวกท่านก็ต้องปรับปรุงของท่านทุกปีเหมือนกับของเทศบาลถ้าจะ
    ปรับปรุงก็ต้องแจ้งไปยังพวกท่าน พวกท่านก็จะถอดจากแผนชุมชน สิ่งที่พวก
    ท่านคุยกันไว้แล้วอันไหนที่พวกท่านถอดมาแล้วทางเทศบาลบรรจุไว้ให้แล้ว 
    ท่านก็ติ๊กไว้เลยจะได้รู้ว่าเข้าแผนเทศบาลแล้ว ถ้ามาถามเทศบาลเจ้าหน้าที่จ า
    ไม่ได้ค่ะมันเยอะ แต่ถ้าไปถามเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯได้ ตอนนี้แผนเยอะมี 

/ปรับปรงุ.... 
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    ปรับปรุงหลายครั้ง อยากฝากว่าต้องจ าของตัวเองไว้ อันไหนบรรจุแล้วอันไหน
    ท าโครงการแล้ว ปีถัดไปเสนออะไร ถ้าทุกคนท าอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องมาถาม
    กันว่ามีหรือไม่ แต่ถ้าอยากรู้จริงให้มาเช็คกับเจ้าหน้าที่แผนเราได้ เพราะจะให้
    เรามาตอบว่าหมู่บ้านนี้มีหรือไม่ จ าไม่ได้ค่ะ เพราะว่ามันเยอะมาก 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ขอบคุณท่านปลัดที่ช้ีแจงค่ะ เรื่องที่ผอ.รพ.สต.สองช้ัน แจ้งมา ดิฉันขอเป็น
ประธานสภาเทศบาล  ตัวแทนในการประสานงานค่ะ เชิญค่ะ 
นางสมพร นุแรมรัมย์  เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสมพร นุแรมรัมย์ รักษาราชการแทน     
รพ.สต.สองช้ัน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลสองช้ัน ช่วงนี้ถึงแม้ว่าโควิดจะซา
    ลงไปแล้วแต่ตอนนี้ยอดก าลังพุ่งนะคะ อยากเชิญชวนทุกท่าน ฉีดวัคซีนโควิด 
    ตั้งแต่อายุ 5 ปี - 11 ปี ฝาส้ม และ12 ปี ข้ึนไป ฝาม่วง เริ่มเปิดให้บริการแล้ว
    นะคะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองช้ันค่ะ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ให้บริการตั้งแต่วันน้ีเลยนะคะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนพดล เครือยา  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายนพดล เครือยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรักษ์ หนองรักษ์ เห็นใจพี่น้องต าบลสองช้ัน และเห็นใจเทศบาลนะครับ เพื่อความสุข
    ของพี่น้องประชาชนต าบลสองช้ัน จากที่ประชุมสถานศึกษา เพื่อขอระดมทุน
    ผ้าป่าซื้อคอมพิวเตอร์ ตอนที่ผมย้ายมา อาคารได้ช ารุด ฝนตกคอมพิวเตอร์
    เสียหาย ได้ปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดท าบุญโรงเรียน 65 ปี 
    ในคราวเดียวกัน ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566 ขออนุญาตน าเรียนเพื่อ
    ลูกหลานบ้านหนองรักษ์ ขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ขอบคุณท่านผอ. ยินดีค่ะ ให้ท่านแจ้งรายละเอียดอีกครั้งนะคะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางกนกวรรณ ศรีกิจรัตน์  เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางกนกวรรณ ศรีกิจรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5   ขอสอบถามที่รอบชลประทานที่ขุดเป็นภูเขาใกล้คุ้มหนองครอบ ชาวบ้านได้ร้อง
    มาว่าเขาจะขุดต่ออีกตอนไหน เพราะในช่วงฤดูหนาวฝุ่นเข้าบ้านเยอะมาก ลม
    มาฝุ่นก็มาเข้าทุกหลังคาเรือน เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ว่าจะหน้าฝน
    หน้าร้อนโดนทุกหน้า ฝากถามชลประทานว่าจะด าเนินการต่อไหม ขอบคุณค่ะ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี จากที่เคยสอบถามนะคะ กรมชลประทานเป็นโครงการ ใช้ระยะเวลา 3 ปี 
ประธานสภาเทศบาล  (พ.ศ.2563-2565) ค่ะ  มีท่าน ใดจะเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มี
     แล้ว ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมค่ะ จากญัตติที่นายกเทศมนตรี
    เสนอเพื่อรับทราบและพิจารณาน้ัน ด้วยหลักการและเหตุผล ล้วนแล้ว 
    ก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมและส่วนรวมในการบริหารและพัฒนาท้องถ่ินของ
    เรา เพื่อสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อพื้นฐานคุณภาพชีวิตดีๆของพวกเรา จะเห็นว่า
    นโยบายหรือโครงการในการดูแลเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สาธารณะในสังคม 
    เป็นการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาชุมชนของเราให้ดีข้ึน มีความเจริญก้าวหน้าไป
    ทุกๆ ด้านความเจริญก้าวหน้าจะเกิดข้ึนไม่ได้และจะส าเร็จลุล่วงไปมิได้เลยถ้า
    ไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราทุกๆ คน ดิฉันขอเป็นตัวแทนกราบ 
    ขอบพระคุณทุกๆ ท่านมากๆ ที่มีความรักความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือ
    เสนอแนะ มีความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน ออกความคิดเห็นเพื่อหามติที่ดี 
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    ที่สุดเพื่อพัฒนาเทศบาลต าบลสองช้ันของเรา แตกต่างได้ แต่เราไม่แตกแยกนะ
    คะ วันน้ีดิฉันต้องขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท่านผู้อ านวยการ
    โรงเรียน ท่านผู้อ านวยการ รพสต. เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุม
    ในวันน้ี ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
 
ปดิประชุม เวลา 12.00 น. 
 
                                                         (ลงช่ือ)   นาริฐา ชาญปรีชาสมุทร   ผู้บันทึกรายงานการประชุ      

          ( นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน 

 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล

สองช้ัน ได้ตรวจแล้ว  เมื่อวันที่  26    เดือน มกราคม   พ.ศ. 2566 
 

       (ลงช่ือ)    ประดิษฐ์  ชิมรัมย ์   ประธานกรรมการ 

            ( นายประดิษฐ์  ชิมรัมย์ ) 
       สมาชิกสภาเทศบาล 

 

             (ลงช่ือ)    ทองค า  สุยารัมย ์ กรรมการ 

            ( นายทองค า  สุยารัมย์ ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล 

 

             (ลงช่ือ)   สัมฤทธ์ิ  กางรัมย ์ กรรมการ 

            ( นายสัมฤทธ์ิ  กางรัมย์ ) 
     สมาชิกสภาเทศบาล 

 

             (ลงช่ือ)   เสย  วิชัยยงค์  กรรมการ 

             ( นายเสย  วิชัยยงค์ ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
             (ลงช่ือ)     รัศมี   พยุงกลาง กรรมการ 

            ( นางรัศมี   พยุงกลาง ) 
     สมาชิกสภาเทศบาล 
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             (ลงช่ือ)  วันเพ็ญ  เจรญิรัมย ์ กรรมการ 

                     ( นางวันเพ็ญ  เจริญรมัย์ ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล 

 
             (ลงช่ือ)  ลัดดา  นารัมย์  กรรมการ 

                     ( นางสาวลัดดา  นารัมย์ ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลต าบลสองช้ัน  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
เมื่อวันที่    24     เดือน   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2565 

 
 

             (ลงช่ือ)  ปิยธิดา  ประเสริฐศร ี รับรองรายงานการประชุม 

         ( นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี )  
        ประธานสภาเทศบาลต าบลสองช้ัน 
 


